

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แพทย์ประจำบ้านสาขาวิชานิติเวชศาสตร์

อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ภาควิชาพยาธิวิทยา

จำนวนรับสมัคร

จำนวน 120 คน

อัตราค่าลงทะเบียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วกรุณา ส่งหลักฐานการชำระเงิน

E-Mail : academic.rama@gmail.com

สอบถามรายละเอียดงานประชุมเพิ่มเติม

น.ส.ปิยะดา ลิ้มปทุมทัย โทร : 0-2201-2990



สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

***** กรุณาเดินทางด้วยรถสาธารณะ
เนื่องจากไม่สามารถสำรองที่จอดรถได้**

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยยังคงมีประชากรที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จึงมีความจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ โดยการตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคล ในประเด็นความเกี่ยวพันระหว่าง บิดา มารดาและบุตร รวมทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับพยานหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์สถานะบุคคล พิสูจน์สัญชาติ ตลอดจนการจดทะเบียนรับรองบุตร การตรวจดีเอ็นเอเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ผลการตรวจดีเอ็นเอสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของ บิดา มารดา บุตร และเครือญาติ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร เป็นการช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน และผู้ที่ย้ายถิ่นพยานหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติ

จากการดำเนินการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการจากสาเหตุความไม่เข้าใจ ความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือการปฏิบัติที่ยังไม่เข้าใจ ทั้งในเรื่องการคัดเลือกบุคคลที่จะนำมาตรวจเปรียบเทียบ การเขียนผังแสดงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว และการใช้ผลการตรวจดีเอ็นเอในการเพิ่มชื่อหรือลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน

ดังนั้นภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงจัดทำโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำเนินงานของบุคลากรฝ่ายปกครอง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอและกระบวนการเก็บตัวอย่าง
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำพันธุประวัติ (pedigree)
3. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเลือกคู่เทียบสำหรับการตรวจดีเอ็นเอ



มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

**โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอ
สำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง**

ลงทะเบียนออนไลน์

www.acmrrama.com



วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2568

ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี